

## แฉขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงเถื่อน เสียหายกว่าหนึ่งล้านบาท

“ธรรมนิส” แฉขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าประมงเถื่อน ส่งชุดพยานาคราชสืบหาข้อมูลเชิงลึก พบมูลค่าเสียหายกว่า 1 ล้านบาท เบื้องต้นแจ้งความที่กองปราบปรามแล้วกว่า 20 คดี ล้นเข้ามากวาดบ้านหลังเก่าที่มีคนเคยอยู่ให้สะอาด

📅 8 กุมภาพันธ์ 2567 ⌚ 13:20 น. 📁 เกษตร



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา ราคาสัตว์น้ำตกต่ำ ที่กรมประมง ว่า หลังทราบปัญหาราคาสินค้าภาคประมงตกต่ำได้ส่งชุด พยานาคราชลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกถึงต้นตอราคาตกต่ำ เบื้องต้นพบว่า การลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทประมงเข้ามาในราชอาณาจักร โดยต้นทางสำแดงเป็นสินค้า ประเภทหนึ่ง เมื่อเข้ามาในราชอาณาจักรไทยสำแดงเป็นอีกประเภท เรื่องนี้มีมูลค่าเสียหายไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ปัญหาทั้งหมดจะชัดเจนภายในเดือน ก.พ.นี้

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแจ้งกล่าวโทษร้องทุกข์ ที่กองปราบปรามแล้วกว่า 20 คดี มีทั้งของในส่วนของกรมประมงและกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรฯ เองไม่ได้นั่งนอนใจ เพราะปัญหามีมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 มีสินค้าทะเลลักเข้ามามากจนล้นระบบ ตนไม่เคยนั่งนอนใจในเรื่องพวกนี้ ไม่ได้ปล่อยปละละเลย ตนเข้ามาปิดกวาดบ้านหลังเก่าที่มีคนเคยอยู่ และไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าคนเก่าที่เคยอยู่บ้านหลังนี้ดีหรือไม่ดีอย่างไร เรามีหน้าที่ปิดกวาดให้สะอาดให้น่าอยู่

เมื่อถามถึงปัญหาการร้องเรียนในกระทรวงเกษตรฯ มีความคืบหน้าอย่างไร ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องทั้งหมดได้ตั้งปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธานในการตรวจสอบทุกเรื่องในฐานะหัวหน้าข้าราชการ ส่วนจะมอบหมายในดำเนินการถือว่าเป็นหน้าที่ เรื่องเหล่านี้มันอยู่ในขบวนการหมดแล้ว ควรหยุดได้แล้ว เรื่องไฟไหม้ก็จบแล้ว ตำรวจสรุปว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อย่าพยายามสร้างประเด็นใหม่ขึ้นมา



มันคง ตรงไป ตรงมา

## แนวหน้า

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567



คอสม์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร ต่างประเทศ กีฬา ผู้หญิง บ้านเทิง ยานยนต์

## รมว.เกษตรฯลงพื้นที่ แก้ปัญหาแม่ฮ่องสอน ลุยฟื้นฟูชีวิตชาวบ้าน เร่งจัดการที่ดินทำกิน

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag :



ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.แม่ฮ่องสอน ติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร ที่ทำอากาศยามแม่ฮ่องสอน ตลอดจนมอบ สปก. 4-01 ให้กับเกษตรกร อ.ปางมะผ้า 13 ราย และรับฟังปัญหา ที่สนามกีฬา จ.แม่ฮ่องสอน

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า จ.แม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าตามกฎหมาย ถึงร้อยละ 84 ซึ่งที่ตั้งชุมชนและพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สำหรับจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่า ทำให้ติดขัดไม่สามารถจัดทำโครงการพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้ โดยเฉพาะปัญหาหลักของเกษตรกรคือการไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพราะส่วนใหญ่พื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าและเขตอุทยาน นายกรัฐมนตรีจึงมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร และมอบหมายให้ตนเร่งแก้ปัญหาในเรื่องนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ยกกระดับรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดี โดยประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้เร่งรัดให้มีการออกหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนอย่างถูกต้อง โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้เดินทางเปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสามารถพัฒนาการเกษตรของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร

## 'ธรรมนัส'ชูก้าวใหม่เกษตรกร คาดGDPเกษตรขยายตัว0.7-1.7%

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, 06.00 น.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาใหญ่ประจำปี แลกเปลี่ยนตัวเลข GDPภาคเกษตรไทย ปี 2566 และแนวโน้มปี 2567 ในคอนเซ็ปต์ "Grow Strong Beyond the Future : เสริมแกร่งเกษตรไทย สู่ก้าวใหม่ที่มั่นคง" พร้อมปาฐกถาพิเศษ "ก้าวใหม่เกษตรไทย สู่รายได้ที่มั่นคง" โดยมี นายประยูร อินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่สโมสรทหารบก กทม.

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ปัจจุบันมีเนื้อที่ทางการเกษตรอยู่ที่ 149.75 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.7 ของเนื้อที่ทั้งประเทศ มีครุว์เรือนเกษตร 7.8 ล้านครุว์เรือน และแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรสูงถึงร้อยละ 51 ของแรงงานทั้งประเทศ และในช่วงปี 2565-2566 หลายประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานของโลก แต่ประเทศไทยยังคงสามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญได้เพียงพอต่อความต้องการ และมีศักยภาพในการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.50 ล้านล้านบาทต่อปี จึงถือว่าภาคเกษตรเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ

ที่ผ่านมา การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาและแก้ปัญหาในหลายด้าน โดยใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคเกษตรสู่รายได้ที่มั่นคง เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร ภายใต้นโยบาย "ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้" โดยจะเร่งขับเคลื่อนงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ทรัพยากรเกษตรยั่งยืน และภาคเกษตรไทยคือผู้นำด้านการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรในตลาดโลก

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7-1.7 จากปัจจัยสนับสนุน ทั้งการดำเนินนโยบายของภาครัฐ ความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดยังอยู่ในเกณฑ์ดีและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะขยายตัว โดย สาขาพืช ปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 0.6-1.6 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 1.7-2.7 สาขาประมง ขยายตัวร้อยละ 0.5-1.5 สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 0.3-1.3 และสาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 2.4-3.4



## 'ไชยา'เปิดประชุม สมาคมผู้เลี้ยงสุกร มุ่งลดต้นทุนผลิต แก้ปัญหาเกษตรกร

นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดประชุมเสวนาซึ่งจัดโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยไทย ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาและให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร พร้อมรับปัญหาไปแก้ไขให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทุกข์ของเกษตรกร คือทุกข์ของแผ่นดิน”

นายไชยา กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ จัดทำมาตรการดูแล

เกษตรกรให้สามารถดำรงชีพและยืนหยัดอยู่ได้ด้วยการเลี้ยงหมู รวมถึงเตรียมแผนระยะสั้น-กลาง-ยาว โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ถั่วเหลือง ข้าวโพด) ให้เกษตรกรจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก เพื่อลดต้นทุนหัวอาหารสัตว์ในเบื้องต้น และหาทางออกร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ในการดูแลการรับซื้อลูกสุกรมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อลดปัญหาลูกสุกรล้นตลาด รวมถึงขอให้กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ใช้งานวิจัยช่วยเพิ่มปัจจัยการผลิตหัวอาหารสัตว์ (ถั่วเหลือง ข้าวโพด และพืชทดแทนอื่นๆ) ต่อให้ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดต้นทุน และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ช่วยเหลือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ กำลังพิจารณาการจัดหาผลิตภัณฑ์เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ยืนได้ด้วยตนเอง ขอให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกร และให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะนำปัญหาไปแก้ไขให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป



☑ **เปิดงาน.....**นายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานหัตถศิลป์ถิ่นสารคาม ขอพต์พาวเวอร์ดินแดนอีสาน สืบสาน “มหานครแห่งครึ่ง” งานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 ณ อาคารชั่วคราว ตลาดประชารัฐ หน้าท่าว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม



คอลัมน์ - ข่าวเด่น พระราชสำนัก การเมือง โลกธุรกิจ อาชญากรรม กทม. ในประเทศ เกษตร

## รมช.เกษตรฯแก้ปัญหา ชุมชนสะพานปลาพื้นที่ชุมพร

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, 06.00 น.

นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ หรือแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านชุมชนสะพานปลา จ.ชุมพร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการจัดสรรที่ดินสาธารณะ และมีการเก็บค่าเช่าและสัญญาจากองค์การสะพานปลา โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายอนุชากล่าวว่า กรณีชาวบ้านชุมชนสะพานปลา จ.ชุมพรยื่นหนังสือร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการเก็บค่าเช่าและสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจากองค์การสะพานปลา ทำให้ผู้ประกอบการบางรายต้องปิดกิจการนั้น ได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ปัญหา โดยสรุปแนวทางแก้ไข ดังนี้ 1.สำหรับพื้นที่ของท่าเทียบเรือประมงชุมพรดังกล่าว เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจังหวัดได้มอบให้องค์การสะพานปลารับผิดชอบ จึงยุติการเก็บค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าที่ดินต่างๆ ทั้งหมดและผู้เช่ารายใดที่มีการบอกเลิกสัญญา และมีการทำหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อผ่อนชำระหนี้จะดำเนินการยุติหนี้ทันที

2.องค์การสะพานปลา จะเร่งรัดดำเนินการส่งคืนพื้นที่อาคารพาณิชย์และที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ บริเวณท่าเทียบเรือประมงชุมพร และส่งมอบให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ จากพื้นที่เดิม 140 ไร่ เหลือเพียงใช้ประโยชน์ตามภารกิจประมาณ 30 ไร่ สำหรับดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับท่าเทียบเรือประมงตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ประกอบด้วย โรงคลุมขนถ่ายสัตว์น้ำ (พื้นที่ริมแม่น้ำทั้งหมด) อาคารสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสียและบ้านพักพนักงาน โดยองค์การสะพานปลาจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำและอื่นๆ ตามประกาศขององค์การสะพานปลา ต่อไป



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


[คอลัมน์](#) - [ข่าวเด่น](#) [พระราชสำนัก](#) [การเมือง](#) [โลกธุรกิจ](#) [อาชญากรรม](#) [กทท.](#) [ในประเทศ](#) [เกษตร](#) [ต่างประเทศ](#) [กีฬา](#) [ผู้หญิง](#) [บันเทิง](#) [ยานยนต์](#)

## 'อนุชา'เดินทางคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567, 06.00 น.

Tag :



นายอนุชา นาคาศัย รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ว่าได้ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตร ได้รับการแก้ปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตร เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ที่ ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี จนถึงปัจจุบันกว่า 22 ปีแล้ว

นายอนุชากล่าวต่อว่า ภารกิจที่สำคัญในด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ได้นำผลการวิจัยที่มีประโยชน์ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรให้สามารถพัฒนาการผลิต และแก้ปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งการจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร บรรลุผลสำเร็จ

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร เปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อาทิ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง ฯลฯ โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ ส่วนราชการในท้องถิ่น 52 บูธ เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร 25 บูธ ผู้รับบริการกว่า 600 ราย





# Khaosod Online

🏠 ข่าวด่วน เด่นออนไลน์ บันทึก ที่ฟ้า หวย ดวง คอลัมน์ฉบับรายวัน

## พต.จัดงาน "วันหมอดินอาสา" 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์



12 n.w. 2567 - 15:36 u.

## พต.จัดงาน "วันหมอดินอาสา" 2567 เชิดชูเกียรติเสียสละช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาที่ดิน ส่งต่อความรู้สู่เกษตรกรไทยทั่วประเทศ

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานเชิดชูเกียรติหมอดินอาสา สอดรับนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมโชว์เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน ยกระดับหมอดินอาสาสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภค

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ปี 2567" จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "หมอดินสมาร์ท ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน โดยถ่ายทอดสดพร้อมกันผ่านระบบ Video conference application zoom ไปยังสถานีพัฒนาที่ดิน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และ Facebook live ผ่านเพจเฟซบุ๊กกรมพัฒนาที่ดิน ภายในงานมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสา เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ณ ห้องประชุม 2801 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ



นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขอชื่นชมความสำเร็จของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ดำเนินการให้สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปยังหมอดินอาสาซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกร ในการปรับปรุงบำรุงดิน ดูแลทรัพยากรดินของท้องถิ่น และฟื้นฟูดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน จนเป็นเครือข่ายหมอดินอาสาที่มีความเข้มแข็ง ถือเป็นหนึ่งในเครือข่ายเกษตรกรที่ใหญ่ที่สุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันมีหมอดินอาสา จำนวน 77,804 ท่าน ซึ่งความสำเร็จของหมอดินอาสา ทำให้องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และสมัชชาความร่วมมือดินโลก นำไปขยายเป็นโครงการหมอดินนานาชาติ เพื่อเป็นแนวทางให้ทั่วโลกนำไปเป็นต้นแบบในสร้างเครือข่ายผู้นำการจัดการดินอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังรู้สึกซาบซึ้งใจที่เครือข่ายหมอดินอาสา ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาที่ดินให้เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม การจัดงานวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ปี 2567 ภายใต้อำนาจ "หมอดินสมาร์ท ตลาดนำนวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้" เป็นนิมิตหมายที่ดีในการรวมพลังสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหมอดินอาสาทั่วประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่ต้องการยกระดับ เพิ่มรายได้และพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายหมอดินอาสาที่ตั้งเป้าให้มีความปราดเปรื่องในการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

ด้านนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดิน ริเริ่มโครงการ "หมอดินอาสา" ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 หมอดินอาสา คือ เกษตรกรที่เป็นตัวแทนของกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่ ซึ่งได้จัดตั้งเป็นเครือข่ายปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด โดยอาสาเข้ามาช่วยกรมพัฒนาที่ดิน ดูแลรักษาทรัพยากรดินของท้องถิ่น โดยปฏิบัติงานด้านการพัฒนาที่ดิน และเผยแพร่ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินในชุมชนเคียงคู่ไปกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นกลไกการพัฒนาทางการเกษตรที่สำคัญผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและตลาด สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ มาช่วยเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ส่งผลให้เกิดรายได้และคุณภาพชีวิตดีขึ้น





ด้วยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดินจึงกำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันหมอดินอาสา เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หมอดินอาสาที่เสียสละทุ่มเททำงานเคียงคู่กับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินและสร้างคุณประโยชน์ต่อสาธารณชนมาอย่างยาวนาน โดยการจัดงานวันหมอดินอาสาเพื่อมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันของ หมอดินอาสา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายหมอดินอาสา ซึ่งภายในงานมี กิจกรรมประกอบด้วย การมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้กับหมอดินอาสาที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาที่ดินด้านต่าง ๆ การเสวนาของหมอดินอาสาในพื้นที่ต่าง ๆ นิทรรศการนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมอดินอาสา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย













ข่าว วิดีโอ หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐทีวี ไลฟ์สไตล์ กีฬา บันเทิง ดวง หอย นิยาย ชีวประวัติ



📅 13 ก.พ. 2567 05:18 u.

ข่าว ทั่วไทย | สะ-เล-เต

## มังคุดไปญี่ปุ่น ยังไม่เล็กรอบไอน้ำ

ตามที่ได้มีการเสนอข่าว “ผู้ส่งออกมังคุดจันทบุรีมีรัฐถูกญี่ปุ่นแก้กฎ แดก 1 ลูก ทั้งยกตลอด” ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมาตรการการส่งออกมังคุดผลสดไปญี่ปุ่น ว่ามาตรการรอบไอน้ำ ถูกยกเลิก

นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงผู้ประกอบการยังสามารถเลือกใช้ได้ ทั้ง 2 วิธีในการส่งออก ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF) อนุญาตให้นำเข้ามังคุดผลสด จากประเทศไทยได้ 2 วิธี



## 1. มังคุดผลสดที่ผ่านมาตรการอบไอน้ำ (VHT) หรือ 2. การควบคุมระบบ (System Approach)

วิธีที่ 1 การอบไอน้ำ โรงอบไอน้ำและโรงคัดบรรจุจะต้องขึ้นทะเบียน มังคุดจะต้องผ่านการอบไอน้ำเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้ *Bactrocera dorsalis* Species Complex เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรตรวจเพื่อการส่งออก และกระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่นจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมินระบบปีละ 1 ครั้ง ข้อดีของวิธีนี้ ประกอบการมีความชำนาญสามารถดำเนินการได้คราวละปริมาณมากๆ

ส่วนวิธีที่ 2 การควบคุมระบบ หรือวิธีไม่ต้องอบไอน้ำ แต่ต้องคัดเฉพาะผลที่ไม่มีรอยเสียหาย หากตรวจพบรอยเสียหายหรือพบแมลงวันผลไม้ สินค้าจะถูกทำลายทิ้งลดการนำเข้า

ทั้งนี้ ในขั้นตอนการเจรจากรมวิชาการเกษตรเสนอเพียงมาตรการ เมื่อตรวจพบแมลงวันผลไม้เท่านั้น แต่ทางกระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่นได้เพิ่มมาตรการเมื่อตรวจพบรอยเสียหาย ณ ด่านนำเข้าด้วย จึงจะอนุญาตให้ใช้มาตรการทางเลือกใหม่ (ไม่ต้องอบไอน้ำ) ข้อดีของวิธีนี้ ผลมังคุดที่ไม่ผ่านการอบไอน้ำสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบไอน้ำ แต่มีข้อจำกัด หากตรวจพบรอยเสียหาย ทางกรมฯ ญี่ปุ่นจะไม่อนุญาตให้นำเข้าทั้งหมด

หากผู้ประกอบการสนใจใช้มาตรการไม่ต้องอบไอน้ำ จำเป็นต้องปรับวิธีการดำเนินการโดยเฉพาะขั้นตอนการทำความสะอาดผลมังคุดคัดบรรจุ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขเพื่อป้องกันการถูกสั่งทำลายทิ้งลดเมื่อสินค้าส่งถึงประเทศญี่ปุ่น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานกำจัดศัตรูพืชกักกัน กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร.

สละ-เล-เต

# อายัตร์ष्येยैว กัวนพีत्त्रीรिदोधिदि

## ส่งไม้ปง.จัดการ เหตุใต้โดยมิชอบ

เตรียมอายัตร์ष्येยैวกลุ่ม “ศรีสุวรรณ” ตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าว ตำรวจส่งข้อมูลให้ ปปง.หลังสืบทราบทรัพย์สินหลายรายการ **◆ อ่านต่อหน้า 14**

### กัวนพีत्त्री

□ ต่อจากหน้า 1 ได้มาโดยมิชอบ โดยเฉพาะนักร้องคนดัง มีบ้าน 5-8 หลัง ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท โฉนดที่ดิน ของสะสมอีกกว่า 100 รายการ “บ๊ิกเต่า” ยืนยันเมียพีศรีมารับทราบข้อกล่าวหาแน่ 15 ก.พ.นี้ ส่วน “วีระ สมความคิด” ขอเลื่อนไป 20 ก.พ. ขณะ “นาย โอ.” ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ที่นำข้อมูลไปให้กลุ่มผู้ต้องหา เข้าพบตำรวจแล้ว

จากกรณีการจับกุม นายศรีสุวรรณ จรรยา นักร้องชื่อดัง นายยศวิศ ชุกล่อม หรือเจ้จ้ง ดอกจิก สมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) นายเอกลักษณ์ วารีชล หรือเอก ปากน้ำ กุณชื้อที่คอยวางแผนแก๊งตบทรัพย์ นายณัฐฤทธิศักดิ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว น.ส.พิมณัฐฐา จิระพุทธิภาภักย์ หรือการ์ตูน เลขานุการนายเจ้จ้ง ต่อมามีการสอบสวนขยายผลทราบว่า ภรรยา

นายศรีสุวรรณ เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหา ในวันที่ 15 ก.พ. ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 ก.พ. พล.ต.ต.ประสงค์

เฉลิมพันธ์ ผบ.ปปป. ได้เรียกประชุมชุดพนักงานสอบสวนเพื่อหารือถึงแนวทางการสืบสวนขยายผล รวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สิน เพื่อเตรียมเสนอ ปปง. อายัตร์ष्येยैวของกลุ่มผู้ต้องหา ตามความคืบหน้าการฟอกเงิน หลังจากตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วพบว่าทรัพย์สินหลายรายการได้มาอย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะของนายศรีสุวรรณ จรรยา ที่พบว่า มีทรัพย์สินทั้ง บ้าน 5-8 หลัง มูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท โฉนดที่ดิน และของสะสม เช่น พระเครื่อง งาม้าง เขาสัตว์ เฟอร์นิเจอร์ กระจุก ฯลฯ นับ 100 รายการ

นอกจากนี้ยังได้เรียกเจ้าหน้าที่สำนักงานกฤษฎีกาหลายคน มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณีไม่ส่งหนังสือ ปลดนายยศวิศ ชุกล่อม หรือเจ้จ้ง ดอกจิก ออกจากตำแหน่ง โดยเฉพาะเกี่ยวกับเอกสารเรื่องของหนังสือคำสั่งต่างๆ รวมถึงยังได้นัดหมายข้าราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 คน ที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ นำข้อมูลมามอบให้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลไปให้กับกลุ่มผู้ต้องหา มาสอบถามด้วย แต่จะเป็นการพูดคุยกันเพื่อขอข้อมูลก่อน ยังไม่ใช้การสอบปากคำ

ส่วนการขยายผลไปยังผู้เสียหายอื่น ๆ พบว่า ขณะนี้มีกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียหายทั้งหมด 11 วง และมีที่จ่ายเงินไปแล้ว 4-5 วง โดยจะต้องรอความชัดเจนว่าผู้เสียหายจะประสงค์แจ้งความหรือไม่ด้วย ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการประสานมาให้ข้อมูล ส่วนผู้เสียหายในวงที่ 2 ขณะนี้ได้ตั้งให้พนักงานสอบสวนไปสอบคำให้การพยานเพิ่มเติมแล้ว

ด้าน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบ.ช.ก. กล่าวว่า นายโอ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ เกยออกมาให้ข้อมูลอ้างว่าเป็นคนนำข้อมูล ข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตของกรมการข้าว มาส่งต่อให้นายเอกลักษณ์ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลให้ขบวนการตบทรัพย์ ได้เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับตนเอง แต่เป็นการพูดคุยแบบส่วนตัว ยังไม่ได้เป็นการสอบปากคำ ส่วนที่มีข้อมูลว่ากระทรวงเกษตรฯสั่งห้ามไม่ให้ข้าราชการนำข้อมูลออกไปให้คนอื่น เพราะเอกสารราชการไม่สามารถเอาออกไปเผยแพร่และให้ใครได้ หากนำออกมาถือว่ามี ความผิด เพราะเป็นความลับทางราชการ ส่วนนาย ก. และเจ้าหน้าที่คณะทำงานเขตตรวจราชการที่ 11 สำนักงานกฤษฎีกาหลายราย ซึ่งเป็นคณะทำงานชุดเดียวกับนายเจ้จ้ง ดอกจิก และน.ส.



พิมพ์สัญญา จะเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่  
ในวันที่ 13 ก.พ. โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้นำ  
เอกสารที่เรียกไปมาด้วยหากไม่นำมาให้  
ครบถ้วน ทางตำรวจจะออกหมายเรียก  
เอกสารอีกครั้งหนึ่ง

“การอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้  
ต้องหา ขณะนี้ตำรวจกำลังดำเนินการสืบ  
ทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า  
บุคคลพวกนี้ไปทำอะไรไม่ดีไว้บ้าง และ  
เพื่อให้สังคมรู้ว่ามิวงจรรยาวัธ โดยจะเร่ง  
ดำเนินการทุกเรื่องให้เร็วที่สุด ตอนนี้ได้  
รวบรวมหลักฐาน เรื่องการเรียกรับเงินเพื่อ  
ต้องการให้นักร้องเจ็ดหลาย ไม่ใช่เฉพาะ  
กลุ่มผู้ต้องหาเท่านั้น ทั้งนักร้องที่อยู่ใน  
สถานักร้องจากต่างจังหวัด ที่ใช้ประชาชน  
เป็นเหยื่อล่อ จะต้องจัดการให้หมด โดย  
เฉพาะพวกที่แสดงออกว่ารักชาติรักแผ่นดิน  
แต่กลับมีอะไรหลบไว้เยอะ”

รอง ผบช.ก. กล่าวอีกว่า ขณะนี้  
ภรรยานายศรีสุวรรณ ยืนยันจะเดินทางเข้า  
พบเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบข้อหาในวันที่  
15 ก.พ. ส่วน นายวีระ สมความคิด นัก  
เคลื่อนไหวทางการเมือง ที่มีข้อมูลเกี่ยว  
โยงกับการคตบทรัพย์ นายเสกสกล อัตถก  
วงศ์ หรือแรมโบ๊ อีสาน อดีตที่ปรึกษา  
นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาให้ข้อมูลใน  
วันอังคารที่ 20 ก.พ. ส่วนประเด็นคลิป  
เสียงภรรยาอธิบตีกรมการข้าว ที่จ่ายเงิน  
ให้กับ นายเอก พัชระ จำนวน 1 ล้าน 3  
แสนบาทนั้นตรวจสอบแล้วเป็นการยืม  
เงินเท่านั้น.

# 'บิ๊กเต่า' ชง 'ปปง.' ลุยอายัดทรัพย์สิน ลั่นจัดหนักนักการเมืองทั้งในสภา-ตจว. ผอ.กรมข้าวพบตร.ปิดเอี่ยว 'พีศรี'

'บิ๊กเต่า' ลั่นจัดหนักพีศรี ชง ปปปง. ยึดทรัพย์สิน ปิดม็อบทั้งในสภา-ตจว. บรรดานักการเมือง ยึดพื้นที่ให้เข็ดหลาบ ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว แสดงความบริสุทธิ์ใจ พบตำรวจ (อ่านต่อหน้า 14)

## อายัดทรัพย์สิน

เมื่อเวลา 12.10 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พล.ต.ต.จตุฎฐ์ เกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบ.ช.ก.) เปิดเผยความคืบหน้าตำรวจ บก.ปปป.จับกุมนายเอกลักษณะ วาริชล อายุ 47 ปี ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 ข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินสำหรับตนเองโดยมิชอบฯ หลังพบร่วมกับนายศรีสุวรรณ จรรยา, นายศวีศ ชูกล่อม หรือจิ้ง ดอกจิก และ น.ส.พิมพ์ฉวี จิระพุทธิภาคย์ หรือการ์ตูน ช่มชู้เรียกเงินนายณัฐภูกิจดี ของทิพย์ อธิปไตยกรรมการข้าว แลกกับการยุติเรื่องร้องเรียนทุจริต จากการสืบสวนพบว่านายเอกลักษณะเป็นศิษย์แมนคำคณาธิบดีสั่งการว่าวันนี้ นายไอชาราชการกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เคยมาให้ข้อมูลอ้างว่าเป็นคนนำข้อมูลข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตของกรมการข้าวส่งต่อให้นายเอกลักษณะ นั้นจะเดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับตนและเป็นการพูดคุยแบบส่วนตัว ยังไม่ได้เป็นการสอบปากคำส่วนที่มีข้อมูลว่ากระทรวงเกษตรฯสั่งห้ามไม่

ให้ข้าราชการนำข้อมูลออกไปให้คนภายนอกนั้นก็คงต้องพูดคุยก่อนเพราะเอกสารราชการไม่สามารถเอาออกไปเผยแพร่และให้ใครได้ หากนำออกมาถือว่ามีความผิดเพราะเป็นความลับทางราชการ

พล.ต.ต.จตุฎฐ์ เกียรติกล่าวอีกว่า ขณะนี้นาย ก. ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายหนึ่ง และเจ้าหน้าที่คณะทำงานเขตตรวจราชการที่ 11 สำนักนายกรัฐมนตรีหลายราย ซึ่งเป็นคดีทำงานชุดเดียวกับนายศวีศ และ น.ส.พิมพ์ฉวีจะเข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจวันที่ 13 ก.พ. โดยเจ้าหน้าที่จะตั้งประเด็นสอบแยกกลุ่มกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีและทางตำรวจจะเรียกขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางราชการเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดคำสั่ง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐ หากไม่นำมาให้ครบถ้วนทางตำรวจจะออกหมายเรียกเอกสารอีกครั้งหนึ่ง

พล.ต.ต.จตุฎฐ์ เกียรติกล่าวถึงกรณีอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหา กำลังดำเนินการให้เกิดความชัดเจน และเตรียมเสนอปปง.เพื่ออายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาตามความผิดมูลฐานคดีฟอกเงิน เนื่องจากตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วพบว่า มีทรัพย์สินหลายรายการที่กลุ่มผู้ต้องหาได้มาอย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะในรายของนายศรีสุวรรณ จรรยา ที่พบว่า มีทรัพย์สินจำนวนมาก เฉพาะแค่บ้านพักนั้นมืออยู่ถึง 5-6 หลัง รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโฉนดที่ดินและของสะสมต่างๆ เช่น พระเครื่อง, งามช้าง, เขาสัตว์, เฟอร์นิเจอร์ และครุฑที่มีมูลค่านับ 100 รายการ ซึ่งขบวนการยึดทรัพย์จะเริ่มเมื่อไรนั้น กำลังเร่งดำเนินการเพราะได้มีการคุยประสานกับทุกภาคส่วนเพื่อให้งานเดินเร็วที่สุดด้วย

“เราต้องการให้นักการเมืองนี้เข็ดหลาบ ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองกลุ่มนี้ แต่ยังมีนักการเมืองที่ยังเดินอยู่ในสภา และนักการเมืองที่อาละวาดอยู่ในต่างจังหวัด ที่ชอบมตตีเงินข้าราชการเอาประชาชนเป็นเหยื่อล่อ พวกนี้จะต้องจัดการให้หมด มีอะไรที่หลบๆ วั้ยเยอะ” รอง ผบ.ช.ก.กล่าว

พล.ต.ต.จตุฎฐ์ เกียรติกล่าวอีกว่า สำหรับความคืบหน้าทางคดี ขณะนี้กำลังเร่งทำสำนวนกลุ่มผู้เสียหายแรก เพื่อให้เป็นแผนประทุษกรรม ก่อนขยายไปยังวงอื่นๆ ที่น่าจะมากกว่า 10 กลุ่ม ส่วนในวงที่ 2 อยู่ระหว่างการสอบปากคำพยาน และยังมีผู้ประสงค์จะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย ส่วนการออกหมายเรียกคนใกล้ชิดของนายศรีสุวรรณให้มารับทราบข้อกล่าวหา นั้น มีการติดต่อมายืนยันแล้วว่า จะมาตามกำหนดนัดหมายคือวันที่ 15 ก.พ.นี้

ต่อมานายไอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เข้ายื่นเอกสารเพื่อแสดงบริสุทธิ์ กล่าวหา ตนนั้นไม่เกี่ยวข้อง กับแก๊งตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าว โดยนำเอกสารที่เป็นข้อมูลการแชตไลน์มายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ถูกกล่าวหาว่านำข้อมูลของอธิบดีกรมการข้าวไปให้กับแก๊งตบทรัพย์นั้นยืนยันว่าไม่เป็นความจริง สำหรับนายเอกลักษณะ รู้จักในฐานะที่เรียนอยู่ที่สถาบันเดียวกันแต่ไม่ได้เรียนรุ่นเดียวกันและไม่ได้เกี่ยวข้องกัน จึงนำหลักฐานที่พูดคุยกับนายเอกลักษณะให้ทางตำรวจแล้ว ซึ่งเป็นการพูดคุยส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าววันที่เกิดเหตุจับกุมนายศรีสุวรรณ ก็มีคำถามนายเอกลักษณะว่าเกี่ยวข้องกับหรือไม่ นายเอกลักษณะบอกว่าไม่เกี่ยวข้อง และเตือนว่าอย่าไปยุ่ง ส่วนประเด็นที่นายอัจฉริยะพาดพิงมาถึงตนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวจะต้องดูก่อนว่าการพาดพิงนั้นทำให้เสียหายหรือไม่ โดยจะเข้าพูดคุยกับนักกฎหมายก่อน ตอนแรกที่ถูกพาดพิงนั้นกังวลเพราะไปอบรมอยู่ต่างประเทศ



# ชีตวรรษพีศรีอื้อ ได้ไม่ถูกต้อง

## ผ.กรณข้าวพบตร. โชว์แชตไลน์ได้กลิ่น ให้ข้อมูลรีกอธิบัติ

ตำรวจลั่นต้องจัดการนักร้อง (เรียน) แล้ว  
ตบทรัพย์ให้หมด มีทั้งเดินอยู่ในสภาและ  
ตจว. แฉทรัพย์สิน “ศรีสุวรรณ จรรยา” 1 ใน  
ขบวนการตบทรัพย์อธิบดี ★ มีต่อหน้า 11

**ชีตวรรษพีศรี** ☆ ต่อจากหน้า 1  
กรรมการข้าวมีไม่น้อยทั้งบ้าน 5-6 หลัง โฉนดที่ดิน-  
ของสะสม ทั้งงาช้าง เขาสัตว์ ครุฑ รวมแล้วกว่า  
100 รายการ ส่วนใหญ่ได้มาไม่ถูกต้อง เตรียมสรุป  
เรื่องให้ ปปง. ขณะที่ ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว  
เดินทางเข้าให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนแล้ว

ได้ไม่ได้ให้ข้อมูลกับแก๊งตบทรัพย์ใดๆทั้งสิ้น  
ที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการ  
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เมื่อเวลา  
10.00 น. วันที่ 12 ก.พ. พล.ต.ต.จรรยาเกียรติ ปานแก้ว  
รอง ผบ.ช.ก. พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบ.ปปป.  
พร้อมคณะพนักงานสอบสวน บก.ปปป. เข้าร่วม

ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินคดี  
กับขบวนการตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าว  
หลังเสร็จสิ้นการประชุม พล.ต.ต.จรรยาเกียรติ  
เปิดเผยว่า ที่ประชุมหารือถึงแนวทางการสืบสวน  
ขยายผลไปยังมิติต่างๆ ส่วนกรณีข้าราชการกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ที่จะเข้าชี้แจงกรณีนำเอาข้อมูล  
เกี่ยวกับการทุจริตภายในกรมการข้าวไปส่งต่อให้  
ในกลุ่มผู้ต้องหาไปใช้ในการตบทรัพย์นั้นเตรียม  
เดินทางเข้าให้ข้อมูล แต่เป็นการพูดคุยส่วนตัว ยังไม่ได้  
สอบปากคำอย่างเป็นทางการ ส่วนเจ้าหน้าที่กองทำงาน  
เขตตรวจราชการที่ 11 สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นคณะ  
ทำงานชุดเดียวกับเจิ้ง คอกจิก-นายศวริศ ชุกล่อม  
และการคืน-น.ส.พิมพ์รัฐา จิระพทุธิภาคย์ แจ้งมาว่า  
จะขอเข้าให้ข้อมูลในวันที่ 13 ก.พ. ส่วนการสอบสวน  
คณะทำงานเขตตรวจราชการที่ 11 นั้น เนื่องจากมี  
เจ้าหน้าที่หลายคนเตรียมตั้งประเด็นสอบแบบแยกกลุ่ม  
พร้อมขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็น  
รายละเอียดคำสั่งและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หากไม่นำ  
มาให้ครบถ้วนก็ขอก่อหมายเรียกเอกสารมาอีกครั้ง  
ด้านนายวีระ สมความคิด นักเคลื่อนไหวทางการเมือง  
ที่มีข้อมูลเชื่อมโยงกับแก๊งตบทรัพย์เตรียมเดินทาง  
มาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนในวันที่ 20 ก.พ.

“การอายัดทรัพย์สินของกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมด  
นั้น อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมเสนอ ปปง.อายัด  
ทรัพย์ของกลุ่มผู้ต้องหาตามความผิดมูลฐานคดี  
ฟอกเงินเนื่องจากพบทรัพย์สินหลายรายการที่กลุ่ม  
ผู้ต้องหาได้มาอย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะในรายชื่อ  
ของนายศรีสุวรรณ จรรยา พบทรัพย์สินจำนวนมาก



**ขยายต่อ**  
พล.ต.ต.จรรยาเกียรติ  
ปานแก้ว รอง ผบ.ช.ก. ให้  
สัมภาษณ์กับสื่อ หลังเข้า  
ร่วมประชุมติดตามความ  
คืบหน้าการดำเนินคดีกับ  
ขบวนการตบทรัพย์อธิบดี  
กรมการข้าว พร้อมขยายผล  
ในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะ  
การส่งเรื่องให้ ปปง.อายัด  
ทรัพย์สมาชิกแก๊ง ขณะที่  
นายโอวาท ยิ่งลาภ (ภาพเล็ก)  
ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ข้าว เข้าพบชุดคดีคลาย  
คดีเพื่อให้ข้อมูล ยืนยันไม่  
เกี่ยวข้องกับขบวนการของ  
นายศรีสุวรรณใดๆทั้งสิ้น.

เฉพาะแค่บ้านพักมืออยู่ถึง 5-6 หลังมูลค่าไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโฉนดที่ดิน ของสะสม ต่างๆ อาทิ พระเครื่อง, งาช้าง, เขาสัตว์, เฟอร์นิเจอร์ เก่าและครุฑ ที่มีมูลค่ากว่า 100 รายการ เราต้องการ ให้นำเครื่องพวกนี้เช็ดหลายไม้ให้เฉพาะกลุ่มนี้ แต่ยังมีเครื่องที่ยังเดินอยู่บนสภานและเครื่องที่อาจจะวางตามต่างจังหวัด ขอบมาตีเงินเข้าราชการโดยเอาประชาชน เป็นเหยื่อล่อ พวกนี้ต้องถูกจัดการให้หมด ขอบแสดงความรักชาติรักแผ่นดิน แต่มีอะไรที่ซุกซ่อนหลบๆ ไว้เยอะ” พล.ต.ต.จตุฎเกียรติศักดิ์

วันเดียวกัน นายโอวาทยิ่งลาภผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เข้าพบ พล.ต.ต.จตุฎเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบ.ช.ก. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการคอบทรัพย์สินกรมการข้าว จากนั้นเปิดเผยว่าเดินทางมาขึ้นเอกสารเพื่อชี้แจงพนักงานสอบสวนตามหลักฐานเป็นเอกสารแชตไลน์ ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการของนายศรีสุวรรณใดๆทั้งสิ้น ยืนยันไม่ได้นำข้อมูลไปให้แก๊งคอบทรัพย์แต่อย่างใด

นายโอวาทกล่าวต่ออีกว่า รู้จักกับนายเอกลักษณะ วาริชล 1 ในกลุ่มผู้ต้องหาเพราะเคยเรียนสถาบันเดียวกันแต่ไม่ใช่รุ่นเดียวกัน มีหลักฐานการพูดคุยกับนายเอกลักษณะที่มอบให้ตำรวจไปแล้ว เป็นการพูดคุยเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่การให้ข้อมูลของกระทรวง เกษตรฯ แม้กระทั่งวันจับกุมนายศรีสุวรรณ ยังถามนายเอกลักษณะว่าเกี่ยวข้องหรือไม่

“หลังถูกพาดพิงผมรู้สึกกังวลมาก แต่ขณะนั้นยังติดอบรมอยู่ต่างประเทศ เมื่อกลับมาจึงรีบเข้ามาชี้แจงทันที หลังจากนั้นคงต้องระมัดระวังในการทำงานมากขึ้น เพราะไม่รู้เบื้องหลังว่าเขาทำอะไรกันบ้าง ส่วนจะมีการฟ้องกลับหรือไม่คงต้องขอดูก่อน หากมีการนำข้อความที่เป็นเรื่องผิดกฎหมายและทำให้ผมเสียหาย จะหารือกับฝ่ายกฎหมายอีกครั้งเพราะส่วนตัวไม่อยากมีปัญหากับใคร” นายโอวาทกล่าว



## มกอช.รับโล่ขอบคุณจัดประชุมCodex

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รับเกียรติขึ้นรับโล่ขอบคุณจาก Codex ในการมีส่วนร่วมในการเป็นเลขานุการเจ้าภาพ (host secretariat) ของการประชุม Ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on the Processing and Handling of Quick Frozen Foods (TFPHQFF) เมื่อปี 2551 ซึ่ง ศ.นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ทำหน้าที่เป็นประธาน และมกอช. ทำหน้าที่จัดทำร่างมาตรฐานร่วมกับสหรัฐอเมริกา และเป็นฝ่ายเลขานุการของการประชุม TFPHQFF ทั้งนี้ พิธีมอบโล่ดังกล่าวจัดขึ้นในงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 60 ปี ของโคเด็กซ์ ในช่วงของการ

ประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission) ครั้งที่ 46 ที่ประเทศอิตาลี

นายพิศาล กล่าวว่า โคเด็กซ์ (Codex Alimentarius ; Codex) เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง FAO และ WHO เพื่อกำหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคและส่งเสริมให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้าอาหารระหว่างประเทศ โคเด็กซ์เริ่มประชุมครั้งแรกในปี 2506 ประเทศไทยได้ร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่เริ่มต้น โดยมกอช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานโคเด็กซ์ของประเทศไทย และที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมทำงานโคเด็กซ์ในหลายรูปแบบ ทั้ง

การเป็นเลขานุการเจ้าภาพของการประชุม TFPHQFF ซึ่งมีผลสำเร็จที่ทำให้มีมาตรฐานหลักปฏิบัติสำหรับการแปรรูปและการปฏิบัติต่ออาหารแช่เยือกแข็ง (Code of Practice for the Processing and Handling of Quick Frozen Foods; CXC 8-1976, rev. 2008) และร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์หลายสาขา นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ โดยมีมาตรฐานที่ประเทศไทยยกร่างและผลักดันจากข้อมูลและมาตรฐานของประเทศ เช่น มาตรฐานเงาะ (CXS 246-2005) มาตรฐานทุเรียน (CXS 317-2014) มาตรฐานน้ำปลา (CXS 302-2011)



รับโล่ : นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้รับโล่ขอบคุณจาก Codex ในการมีส่วนร่วมในการเป็นเลขานุการเจ้าภาพการประชุม Ad hoc Codex Intergovernmental Task Force on the Processing and Handling of Quick Frozen Foods (TFPHQFF)

## กรมชลประทานให้เพาะปลูก ทำตามแผนลดเสี่ยงขาดน้ำ

นายสุริยพล นุชอนงค์ รองอธิบดีกรมชลประทาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 59,964 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างฯรวมกัน เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 17,790 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 72 ของความจุอ่างฯรวมกัน

กรมชลประทาน ได้วางแผนจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งปี 2566/67 ตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มี ด้วยการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคเป็นหลัก รักษาระบบนิเวศ การเกษตร อุตสาหกรรม และสำรองไว้ใช้ในต้นฤดูฝนหน้าตามลำดับ จนถึงขณะนี้มีการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งทั้งประเทศไปแล้วกว่า 5,472 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 1,418 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 24 ของแผนฯ ปัจจุบันทั้งประเทศมีการเพาะปลูกข้าวนาปรังไปแล้ว 3.56 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 61 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการเพาะปลูกข้าวนาปรังไปแล้ว 2.67 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 88 ของแผนฯ ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำ ยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้



# ชาวบ้านพญาไพรเล่าจ้อ เพิ่มขีดแข่งขันได้ปีละ 12 ล้าน

นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยถึง การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรบ้านพญาไพร เล่าจ้อ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ที่ได้เงินสนับสนุน 6,816,600 บาท จากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หรือกองทุน FTA โดยเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ย



5,360,800 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปชาและเป็นเงินยืมขาด 1,455,800 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์



ดิน การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจ GAP การส่งเสริมการตลาด และค่าใช้จ่าย

“ปัจจุบันเกษตรกรกลุ่มนี้มีพื้นที่ปลูก 1,200 ไร่ สมาชิก 38 คน หลังจากได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน FTA ทางกลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการผลิต ในรูปของการผลิตชาคุณภาพ วิเคราะห์และปรับปรุงดินให้เหมาะสมพร้อมทั้งสาธิต และถ่ายทอดการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี ถ่ายทอด



เทคโนโลยี ส่งเสริมการปลูกและดูแลจัดการสวนชาเก่าและตรวจประเมินแปลงเพื่อรองรับแหล่งผลิตมาตรฐาน GAP และอินทรีย์”



ผลิตชาแปรรูปและด้านการตลาดจังหวัด/อำเภอ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับโรงงานผลิตชาและพ่อค้าในการจัดซื้อใบชาสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปชาและทำ

ในส่วนของการแปรรูป รองเลขาธิการ สศก. เผยว่าการอบรมเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเกี่ยวกับการแปรรูปชาขึ้นและการบรรจุหีบห่อกลุ่มเกษตรกรดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยและดำเนินการ

Contract Farming ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการผลิตชา “ตลอดเวลาที่ี้ได้



รับเงินสนับสนุนทางกลุ่มเกษตรกรพญาไพรเล่าจ้อ มีการดำเนินการตามแผนและมีกำหนดชำระเงิน ยืมงวดสุดท้ายให้กับทางกองทุน FTA ใน เดือนกุมภาพันธ์นี้ การดำเนินการตามแผนทำให้ กลุ่มเกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตให้ เพียงพอกับขนาดของโรงงานตรงตามความต้องการ ของตลาด ได้ผลผลิตเฉลี่ย 150 ตันต่อปี โดย ทางกลุ่มจะรับซื้อใบชาสดจากสมาชิกในราคา กก.ละ 15 บาท และจำหน่ายออกตลาด แบบ ใบชาแห้ง ในราคา กก.ละ 85 บาท แบบใบชา เขียว กก.ละ 140 บาท ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้กับทางกลุ่มเฉลี่ยปีละ 12,750,000 บาท โดยในระยะต่อไป ทางกลุ่ม เกษตรกรยังมีแผนที่จะร่วมมือกับสถาบันชาและ กาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพผลผลิตชาต่อไปในอนาคต” น.ส.กาญจนา กล่าว.



# นายกฯโชว์คืบ-สาบทั้งระบบ ชูบันได4ชั้นแก้หนี้

สั่งเร่งเพิ่มรายได้ให้ปชช.  
ป้องกลับไปกู้ยทุนอีก  
ลั่นต้องเคลียร์จบในรบ.นี้  
สหกรณ์ทั่วประเทศเริ่มลดคบ.

'เศรษฐา'นำทีมแถลงบันได 4 ชั้นแก้หนี้ทั้งระบบ  
ลั่นต้องจบในรัฐบาลนี้ สั่งเร่งเพิ่มรายได้ป้อง  
กลับไปเป็นหนี้ซ้ำ (อ่านต่อหน้า 14)

ต่อจากหน้า 1

แก้หนี้

นายกฯนำทีมแถลงแก้หนี้

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี



โชว์คืบแก้หนี้

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำรัฐมนตรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหานี้ทั้งระบบที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์



กราฟิกมติชนรายวัน Matchon  
Daily Graphic (13.02.2024)

## ความคืบหน้า แก้หนี้ในระบบ 4 กลุ่ม + หนี้นอกระบบ

**กลุ่มเป้าหมาย**

- 1 ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
- 2 ลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำ ข้าราชการ
- 3 กลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอน ทำให้การชำระหนี้ไม่ต่อเนื่อง
- 4 กลุ่มนี้เป็นหนี้เสียค้างค้าง กับสถาบันการเงินของรัฐเป็นเวลานาน

**กลุ่มหนี้นอกระบบ**

**ความคืบหน้า**

- ▶ ลูกหนี้รายย่อยปิดบัญชีหนี้เสียแล้ว 6.3 แสนบัญชี มูลค่าหนี้กว่า 4 พันล้าน
- ▶ ปรับโครงสร้างหนี้เอสเอ็มอีแล้วกว่า 1 หมื่นราย มูลค่าหนี้กว่า 5 พันล้าน
- ▶ ลดดอกเบี้ยไม่เกิน 4.75% สามารถช่วยเหลือ สมาชิกสหกรณ์ได้กว่า 3 ล้านราย
- ▶ ลูกหนี้บัตรเครดิต ปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้ว มากกว่า 1.5 แสนบัญชี
- ▶ เกษตรกรได้รับการพักชำระหนี้แล้ว มากกว่า 1.8 ล้านราย มูลค่า 2.5 แสนล้าน
- ▶ ลูกหนี้กองทุน กยศ. ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กว่า 6 แสนราย
- ▶ คาดจะช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มนี้ได้ประมาณ 3 ล้านราย
- ▶ โกล่เกลี่ยสำเร็จ 1.2 หมื่นราย มูลค่าหนี้ลด 670 ล้าน

ว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษณา จินะวิจารณ์ะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมแถลง ว่า ตามที่ได้อบรมนโยบายเมื่อวันที่ 28 พ.ย.2566 และเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2566 กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนทั้งหนี้นอกระบบและหนี้ในระบบ เป็นวาระแห่งชาติ ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการเงินของรัฐให้บูรณาการและประสานงานร่วมกัน ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ ให้กับประชาชนอย่างครบวงจร และแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จให้จบภายในรัฐบาลนี้ ผ่านมาประมาณ 2 เดือน หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินการคืบหน้าไปมากจึงขอแสดงความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชน เพื่อชื่นชมการทำงานของทุกหน่วยงาน และชี้แจงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางแก้ไข และประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนที่กำลังประสบปัญหา แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ให้เร่งติดต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อไป

### แจ้งหนี้นอกระบบ 1.4 แสนราย

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ หรือ KPI ของการแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน ประกอบไปด้วย 3 ข้อหลัก คือ 1.หนี้สินที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคงต้องครอบคลุมทั้งในส่วนหนี้นอกระบบและหนี้ในระบบไปพร้อมกัน 2.เจ้าหนี้และลูกหนี้ที่มีการลงทะเบียนครบถ้วนจะต้องได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 100% 3.ลูกหนี้ที่ผ่านการไกล่เกลี่ยแล้วทุกรายจะต้องได้รับการพิจารณาสินเชื่อ หรือปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือฟื้นฟูศักยภาพการหารายได้ สำหรับการแก้หนี้นอกระบบได้มอบภารกิจให้กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทในการบูรณาการไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีบทบาทดำเนินคดีอาญาหากเจ้าหนี้มีพฤติการณ์ฉ้อโกงใช้ความรุนแรง มอบหมายให้กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐ มีส่วนร่วมเป็นแหล่งเงินทุน ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ผ่านการบูรณาการไกล่เกลี่ยแล้ว ผลของการแก้หนี้นอกระบบตั้งแต่เปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2566 มียอดผู้ลงทะเบียนที่เป็นลูกหนี้มากกว่า 140,000 ราย ยอดมูลหนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 9.8 พันล้านบาท

ยอดของรายการที่มีข้อมูลครบและเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ยได้ 21,000 ราย และไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้ว 12,000 ราย คิดเป็น 57% ของจำนวนที่เข้าสู่กระบวนการ ผลจากการไกล่เกลี่ย ทำให้มูลหนี้ลดลงกว่า 670 ล้านบาท จากยอดผู้ลงทะเบียนเป็นลูกหนี้มากกว่า 140,000 แสนราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จแล้วประมาณ 12,000 หมื่นราย ยังถือว่าหนทางข้างหน้ายังท้าทายมากสำหรับทุกหน่วยงาน

### เศรษฐาโชว์บันได 4 ขั้นสานหนี้

“เข้าใจดีว่าการติดต่อเจ้าหนี้ให้ยินยอมเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย ทำให้ได้ข้อตกลงที่พึงพอใจของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ ทั้งข้อตกลงการชำระหนี้ ดอกเบี้ยที่เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเรื่องท้าทายมาก หนึ่งในปัญหาหลักเลยคือเจ้าหนี้ที่ได้รับข้อมูลการลงทะเบียนข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเจ้าหนี้ไม่มาเข้าร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ย จึงขอให้เจ้าหนี้ที่เร่งตรวจสอบ ติดตาม และช่วยเหลือขอให้ประชาชนเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตัวเอง เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกระบวนการไกล่เกลี่ยให้เร็วที่สุด” นายเศรษฐากล่าว และว่า ขอให้กำลังใจกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังและทั่ว



ถึง ครอบคลุมประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ท่านอาจเจออุปสรรคบ้าง เช่น ติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้ เจ้าหน้าที่ไม่ให้ความร่วมมือ หรือใกล้เกลี่ยไม่สำเร็จ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนบรรลุเป้าหมาย กระทรวงมหาดไทย ในฐานะเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกของการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบครั้งนี้ ยังคงต้องเร่งปฏิบัติงานแบบเชิงรุก เร่งหาตัวเจ้าหน้าที่ ดำเนินการใกล้เกลี่ยให้บรรลุผลให้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนขอเข้าร่วมการแก้หนี้ได้สะดวกขึ้น จึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้ มีการดำเนินการทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง

## กังวลเข้าถึงสินเชื่อยาก

นายเศรษฐา กล่าวว่า สำหรับบันไดขั้นที่ 2 การช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดมกวาดล้างผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้ และรับจำนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์โดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 2566 และครั้งที่ 2 วันที่ 15-24 มกราคม 2567 จับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดมากกว่า 1,300 ราย คิดเป็นมูลหนี้กว่า 40 ล้านบาท

“การดำเนินการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจัง ครอบคลุมทุกพื้นที่การกวาดล้างเจ้าหน้าที่นอกระบบที่ผิดกฎหมายของพวกท่าน จะช่วยปลดปล่อยลูกหนี้ให้หลุดพ้นจากวงจรอันโหดร้ายนี้” นายกฯกล่าว และว่า บันไดขั้นที่ 3 ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ช่วยเหลือจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ แก่ลูกหนี้ที่ผ่านการใกล้เกลี่ยมาแล้ว เพื่อให้สามารถพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้เพิ่ม ไม่ต้องกลับมาเป็นหนี้นอกระบบซ้ำอีก

นายเศรษฐา กล่าวว่า ปัจจุบันธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. มีมาตรการสินเชื่อให้แก่ลูกหนี้นอกระบบหลายมาตรการ แต่ทราบว่า มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงสินเชื่ออยู่บ้าง ไม่ว่าจะมาจากกระบวนการ การเตรียมเอกสาร รายรับ รายจ่ายย้อนหลัง ลูกหนี้ต้องยื่นและเป็นอุปสรรคต่อการได้รับสินเชื่อ ได้กำชับกับธนาคารทั้ง 2 แล้ว ให้ดูแลลูกหนี้กลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ

## สร้างรายได้เพิ่มให้ประชาชน

นายเศรษฐา กล่าวว่า อยากให้ธนาคารของรัฐ นำเงินกลับไปช่วยเหลือประชาชนที่ยากลำบากมากกว่ากอดผลกำไรไว้ ขณะที่อีกหลายครอบครัวกำลังทนทุกข์กับหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยสูงกว่ากฎหมายกำหนด ปัญหาอีกส่วนหนึ่งคือ เจ้าหน้าที่ไม่เข้ามาในกระบวนการเพื่อยืนยันว่ามีหนี้จริง ก่อนให้เจ้าหน้าที่และลูกหนี้ร่วมกันทำสัญญาให้ดอกเบี้ยเป็นไปตามกฎหมาย” นายกรัฐมนตรีกล่าว

นายเศรษฐา กล่าวว่า สำหรับบันไดขั้นสุดท้าย จะช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบไม่ให้กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกคือ การสร้างรายได้เพิ่มให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพตั้งนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องมาร่วมกันเสริมทัพเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน ทักษะอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มให้กับประชาชน

## ช่วยลูกหนี้โควิด6.3แสนบข.

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในส่วนของหนี้ในระบบนั้น แบ่งกลุ่มลูกหนี้ออกเป็น 4 กลุ่ม บางกลุ่มได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว แต่บางกลุ่มยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งผมขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กลุ่มที่ 1 คือ ลูกหนี้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 หรือเรียกสั้นๆ ว่า ลูกหนี้รหัส 21 ลูกหนี้กลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลือโดยปิดบัญชีหนี้เสียแล้ว มากกว่า 630,000 บัญชี มูลหนี้กว่า 4 พันล้านบาท จะช่วยให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะปกติในระบบเครดิตบูโร และสามารถกลับเข้าสู่ระบบการเงินได้ อีกทั้งยังมี การปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ SMEs แล้ว มากกว่า 10,000 ราย มูลหนี้กว่า 5 พันล้านบาท กลุ่มที่ 2 คือ ลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำ แต่มีภาระหนี้จำนวนมากจนเกินศักยภาพในการชำระคืนหนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่ง คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่สูงจนเกินไป ไม่ควรเกินร้อยละ 4.75 ซึ่งมีสหกรณ์ออมทรัพย์กว่า 80 แห่ง ททยลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงมาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะการลดดอกเบี้ยดังกล่าว จะสามารถช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ได้กว่า 3 ล้านราย นอกจากนี้ ลูกหนี้บัตรเครดิต ได้เข้าร่วมปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ในโครงการคลินิกแก้หนี้แล้วมากกว่า 150,000 บัญชี

## ตั้งบ.เอเอ็มซีแก้หนี้เรื้อรัง

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอน ทำให้การชำระคืนหนี้ไม่ต่อเนื่อง เกษตรกรได้รับการพักชำระหนี้แล้ว มากกว่า 1.8 ล้านราย มูลหนี้รวมกว่า 2.5 แสนล้านบาท ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เข้ามาติดต่อกับปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วมากกว่า 6 แสนราย กยศ. สามารถลดหรือปลดหนี้ให้กับลูกหนี้กลุ่มนี้ได้ กลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มหนี้เสียคงค้างกับสถาบันการเงินมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยมีหลักเกณฑ์การร่วมทุน ระหว่างสถาบันการเงินกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ (เอเอ็มซี) แล้ว จะขยายหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารออมสินอยู่ระหว่างเจรจาผู้ร่วมทุน เพื่อเตรียมจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกในปี 2567 เมื่อการจัดตั้งแล้วเสร็จ ลูกหนี้กลุ่มนี้จะสามารถโอนขายไปยังบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ตั้งขึ้นใหม่ เพื่อให้การช่วยเหลือแบบผ่อนปรนต่อไป

## ลั่นต้องจบในรัฐบาลนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จากผลที่ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการในระยะเวลาประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการทำงานของทุกหน่วยงาน และความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ การดำเนินการทั้งหมดต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งเจ้าหน้าที่และลูกหนี้ ลูกหนี้จะต้องให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลถึงสาเหตุปัญหา ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ และมูลหนี้ที่แท้จริง รวมทั้งเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อให้ปัญหาถูกแก้ไขได้อย่างตรงจุด ตรงประเด็น ทันทีทันใด หากลูกหนี้ท่านใดประสบปัญหาหนี้นอกระบบ ท่านสามารถลงทะเบียนขอแก้หนี้นอกระบบได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทุกแห่ง หรือผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากลูกหนี้ท่านใดประสบปัญหาหนี้ในระบบ ขอให้ยื่นขอตนเองกลายเป็นหนี้เสีย ขอให้ท่านรีบเข้าไปหาสถาบันการเงินเจ้าหน้าที่ เพื่อขอคำปรึกษา ขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สถาบันการเงินเจ้าหน้าที่มีมาตรการเหมาะสมกับการแก้ปัญหาของแต่ละท่านแตกต่างกัน

ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันแก้ไข ปัญหาหนี้ทั้งระบบในครั้งนี้ ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้ร่วมกันช่วยปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป ผมขอให้ความเชื่อมั่นว่า การแก้ไขปัญหานี้ของรัฐบาล จะสามารถ



ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึง และเราจะแก้หนี้ทั้งระบบให้จบภายในรัฐบาลนี้ให้ได้” นายกรัฐมนตรีกล่าว

## ‘อนุทิน’ชี้ลูกหนี้ติดเครดิตบูโร

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า การเป็นเจ้าหนี้ในระบบไม่ได้ผิดกฎหมายหรือมีข้อห้าม แต่การเป็นเจ้าหนี้ในระบบที่ต้องได้รับการแก้ปัญหาคือ เจ้าหนี้ในระบบกระทำผิดกฎหมาย เช่น ปลอมเงินกู้บัตรดอกเบียสูงเกินกว่ากฎหมายกำหนด หรือเป็นเจ้าหนี้ข่มขู่ ใช้ความรุนแรงกับลูกหนี้ กระทรวงมหาดไทยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และสำนักงานอัยการสูงสุด บูรณาการประสานข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกัน เพื่อให้เกิดการไกล่เกลี่ยมากขึ้น จากการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้หนี้ปัญหานี้ในระบบครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา กำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ 1.ผู้ลงทะเบียนแก้หนี้ปัญหานี้ในระบบผ่านการไกล่เกลี่ยหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องได้รับการพิจารณาสินเชื่อตามความจำเป็น ปัญหาที่พบคือลูกหนี้ติดเครดิตบูโร ทำให้มีอุปสรรคในการพิจารณาสินเชื่อ อย่างไรก็ตามทราบว่ากระทรวงการคลังได้ให้นโยบายการกำหนดสินเชื่อขั้นต่ำ คำนึงถึงการหายไ้ของลูกหนี้เป็นหลักมากกว่าดูเรื่องของเครดิตบูโร และ 2.ปัญหาลูกหนี้ถูกเอาผิดเอาเปรียบต้องได้รับการแก้ไข สำนักงานอัยการสูงสุดได้สั่งการให้สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ และแก้หนี้ปัญหานี้ในระบบ

ขอแจ้งให้ประชาชนทุกท่านทราบว่า หนี้ในระบบที่ท่านมีภาระต้องชำระหนี้ จะต้องเป็นหนี้ในระบบตามกฎหมายเท่านั้นคือ อัตราดอกเบี้ยไม่เกินกฎหมายกำหนด เงื่อนไขต่างๆ ต้องอยู่ภายในขอบเขตกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการต่อไปจนกว่าปัญหาจะคลี่คลาย” รมว.มหาดไทยกล่าว

## ‘บิ๊กอู๋’สั่งเข้มหักเงินเดือนครู

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ถึงหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับ ศธ.

เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สาระสำคัญคือ ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายในการแก้ไขปัญหานี้สินของทุกภาคส่วน และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐดำเนินการปรับปรุง/กำหนดหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนทั้งเพื่อชำระหนี้เงินกู้และค่าใช้จ่ายอื่นใดของบุคลากรในสังกัด โดยต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามแนวทางเดียวกับระเบียบ ศธ. ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ศธ. ตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

## เหลือเงินหลังหักหนี้เกิน30%

พล.ต.อ.เพิ่มพูนกล่าวว่า กำหนดแนวทางให้ทุกส่วนราชการในสังกัดและองค์กรในกำกับ รวมทั้งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการดังนี้ 1.ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 อย่างเคร่งครัด 2.ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์ให้ต้นสังกัดหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ และหักเงินเดือนเพื่อสิทธิประโยชน์อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด จัดทำหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้นั้นจะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30 3.ให้สถานี่ คณะกรรมการแก้ไขหนี้ สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด กำกับดูแล และดำเนินการแก้ไขปัญหานี้สินที่มีปัญหาในการชำระหนี้ โดยประสานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหรือสถาบันการเงินอื่นในการดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป 4.สำหรับกรณีผู้มีหนี้สินและต้องการแก้ไขปัญหานี้สิน ให้สถานี่แก้หนี้และผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด พิจารณาดำเนิน

การแก้ไขปัญหา ให้เชิญเจ้าหน้าที่ทุกรายร่วมเจรจาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้หรือแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ แล้วรายงานผลการดำเนินการให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ.ทราบ ผ่านตามสายงาน และให้สำนักงานปลัด ศธ.สรุปรวบรวมนำเสนอรัฐมนตรีภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน

## ‘กิตติรัตน์’ขอเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี แถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหานี้ว่า เรียกร้องให้ลูกหนี้ในระบบมีความกล้าหาญมาลงทะเบียนในจุดรับลงทะเบียนทั่วประเทศ หากท่านไม่มีความกล้าหาญรัฐบาล จะขาดโอกาสจะช่วยเหลือท่านเต็มตามความตั้งใจของนายกรัฐมนตรี ขอให้มั่นใจว่าการมาลงทะเบียน เป็นสิ่งยืนยันว่าจะได้รับการคุ้มครองดูแลและแก้ไข ขณะเดียวกันขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่กรุณาเข้ามาร่วมลงทะเบียนด้วย เพราะหน้าที่ของรัฐบาลจะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ด้วย

“ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องใช้หนี้ที่ขี้มามา แต่ลูกหนี้ไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กำหนด ฉะนั้นเจ้าหนี้จำนวนหนึ่ง อาจยังได้รับชำระหนี้ไม่ครบตามจำนวนเงินต้นที่มีอยู่ ท่านก็มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากกลไกในการลงทะเบียนด้วยเช่นกัน การดำเนินการในส่วนนี้ ขอเรียนสั้นๆ ว่าหนี้ในระบบจ่ายดอกเบี้ยจำนวนมากๆ อัตราสูงๆ ท่วมเงินต้นแล้ว ควรจะถือว่าจบกันแล้ว การที่เจ้าหนี้ยังคงคิดว่าจะเรียกร้องดอกเบี้ยต่อเนื่องไปเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย” นายกิตติรัตน์กล่าว

## สหกรณ์ชรก.ทยอยลดคบ.กู้

นายกิตติรัตน์กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลแล้วว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จัดสินเชื่อสวัสดิการให้กับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้ทยอยลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความเสี่ยง เพราะรัฐบาลดูแลหักเงินเดือนชำระหนี้ให้ ในอัตราชัดเจนคือร้อยละ 4.75 ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ทยอยดำเนินการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในไม่ช้าตนเชื่อว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่ง จะกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับอัตราความเสี่ยง การดำเนินการส่วนนี้มีความสำคัญ เพราะข้าราชการ เมื่อดูฐาน



เงินเดือนแล้ว ท่านมีสิทธิจะมีเงินเดือนเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพ มีประกาศของส่วนราชการหลายแห่ง ระบุว่าหากเงินเดือนจะต้องเหลือให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หลายส่วนราชการกำลังดำเนินการจะมีประกาศในลักษณะเดียวกันตามมติคณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่เป็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินบางแห่ง ได้ร่วมให้สินเชื่อสวัสดิการกับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องขอบคุณความคืบหน้าที่ได้มาดำเนินการและนำไปสู่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำตามนั้นใจว่าข้าราชการทั้งหมดจะมีเงินเหลือหลังจากถูกตัดชำระหนี้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิต

## บางแบงก์ยังไม่ยอมลดคบ.

นายกิตติรัตน์กล่าวว่า ส่วนนั้นนอกระบบอื่น ต้องขอบคุณธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง และสถาบันการเงินหลายแห่ง ที่ให้ความร่วมมือ กับแนวทาง ในการปรับโครงสร้างหนี้ เช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อส่วนบุคคล มีกลไกที่เรียกว่าคลินิกแก้หนี้ กลไกนี้ทำให้ลูกหนี้ตกอยู่ในภาวะชำระหนี้ไม่ได้ สามารถกำหนดเงินต้นถูกต้อง ผ่อนชำระคืนระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ร้อยละ 3-5 ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม อย่างไรก็ตาม

“ต้องยอมรับความจริงว่ายังมีสถาบันการเงิน

และธนาคารพาณิชย์บางแห่ง ไม่ให้ความร่วมมือในการคลินิกแก้หนี้ ผมจะดำเนินการต่อไปเพื่อขอร้องให้สถาบันการเงินเหล่านั้นมาให้ความร่วมมือเหมือนกับสถาบันการเงินอื่น ในส่วนการกำหนด ค่าผ่อนต่างๆ ให้เป็นไปตามศักยภาพ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย มีระเบียบข้อกำหนดในเรื่องการตัดเงินเพื่อชำระหนี้ ไม่ใช่ชำระแต่ดอกเบี้ยไปตลอด เงินบางส่วนจะต้องถูกตัดกับเงินต้นด้วย ดังนั้น การดำเนินการที่เป็นไปตามประกาศตรงนั้น เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยจากการลุ่มตัวอย่าง ยังพบว่า มีบางสถาบันดำเนินการผิดไปจากประกาศดังกล่าว จึงขอยืนยันว่าที่สุดแล้วทุกแห่งจะต้องดำเนินการให้ถูกต้อง” นายกิตติรัตน์กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันทุกภาคส่วนมีความคืบหน้า การแก้ไขบางส่วนจะเห็นจำนวนของลูกหนี้ ที่อยู่ในสถานะหนี้ที่ไม่ทำให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอลลดลงอย่างชัดเจน และหนี้ที่ค้างอยู่เมื่อเทียบกับจีดีพี เป็นหนี้ที่จะถูกสามารถชำระได้โดยลูกหนี้ และไม่อยู่ในสถานะเอ็นพีแอล ขอยืนยันว่าคณะทำงานยังคงทำงานอย่างเต็มความสามารถไม่เว้นวันหยุดเพื่อทำให้ความคืบหน้าตรงนี้บรรลุเป้าหมายจนกระทั่งการแก้ไขหนี้ทั้งระบบเบ็ดเสร็จภายในระยะเวลาของรัฐบาล นายภาเศรษฐกิจ



## มกอช.นำทัพอาเซียนเร่งเจรจาขอบท SPS ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความสะดวกทางการค้า

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้มอบหมายให้นางสาววิรินทร์ ฉ่ำเฉลิม ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (WG-SPS) ภายใต้การเจรจากระดัดความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) ครั้งที่ 6 ณ สำนักงานเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีผู้แทน กนม. เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา

การประชุมครั้งนี้ ประเทศสมาชิกได้หารือและแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การเจรจามีความคืบหน้าเป็นที่พอใจ โดยเฉพาะอาเซียนสามารถเห็นชอบเนื้อหาข้อบ่งชี้ร่วมกันได้แล้ว 8 หัวข้อ และอีก 10 ย่อหน้าภายใต้หัวข้อต่างๆ ทำให้การเจรจามีความคืบหน้าประมาณครึ่งหนึ่งของเนื้อหาทั้งหมด

นอกจากนี้ ผู้แทนไทยได้นำเสนอแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้สนับสนุนดำเนินการด้าน SPS ภายในอาเซียน โดยไทยเห็นว่า อาเซียนควรมุ่งเน้นการดำเนินการด้านดิจิทัลตามแนวทางที่ได้เคยเห็นชอบร่วมกันแล้ว ภายใต้กรอบการดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบบรรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-SPS) การแจ้งเตือนผ่านระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ของอาเซียน (ARASFF) รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability System)

โดยประเทศสมาชิกเห็นชอบให้บรรจุประเด็นด้านดิจิทัลเป็นหัวข้อใหม่ภายใต้ข้อบ่งชี้ SPS เพื่อยกระดับข้อบ่งชี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมรับมือกับการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต ตามวัตถุประสงค์สำคัญของการเจรจากระดัดความตกลง ATIGA ที่มุ่งเน้นการลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยฝ่ายไทยจะจัดทำข้อเสนอเนื้อหาของหัวข้อด้านดิจิทัล เพื่อหารือร่วมกับประเทศสมาชิกต่อไป

“การประชุม WG-SPS ครั้งต่อไปคาดว่าจะจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2567 โดยอาเซียนตั้งเป้าว่าจะสรุปภาพรวมของการเจรจากระดัดความตกลง ATIGA ให้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งทุกคณะทำงานจะต้องเร่งเจรจาจัดทำข้อบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถสรุปเนื้อหาได้ตามกรอบระยะเวลาที่ประเทศสมาชิกได้เห็นชอบร่วมกัน” เลขาธิการ มกอช. กล่าว.



## กรมตรวจบัญชีสหกรณ์คว้ารางวัลด้านการเงิน

นางสาวอัญมณี ภิรตสุทธิ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมบัญชีกลางได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มีเจตจำนงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ในภาพรวมของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และมีความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการภายใน(ด้านการเงินการคลัง) ให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ เพราะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ โดยกรมสามารถคว้ารางวัลมาได้

ประกอบด้วย 1. รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดชอบทางละเมิด ระดับดีเด่น 2. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศรายด้าน (ด้านปลอดความรับผิดชอบทางละเมิด) 3. รางวัลประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ระดับต้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขอขอบคุณกรมบัญชีกลางที่ได้จัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ทำให้เกิดการพัฒนาระบบงานบริหารการเงินการคลังภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากรางวัลที่ได้รับดังกล่าว แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกระดับที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นองค์กรดีเด่นในการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง แสดงให้เห็นถึง



การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงผลักดันให้บุคลากรดำเนินการกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดี จึงนับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจ รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรและบุคลากรทุกคน.



## เดลี่@Web

### กรมการข้าว

ได้รับความสนใจจากสังคมในทันทีหลังเกิดกรณีกระชากหน้ากาขวางแผนจับนักร้องเรียนคนดังและเครือข่ายรีดเงิน ๑ ล้านบาท จากอธิบดีกรมการข้าว หน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แลกกับการไม่ร้องเรียนตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการของกรม ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [ricethailand.go.th](https://www.ricethailand.go.th)

<https://www.ricethailand.go.th>



ปีงบประมาณ	งบประมาณ (ล้านบาท)	งบดำเนินงาน (ล้านบาท)
2561	1,000.00	1,000.00
2562	1,000.00	1,000.00
2563	1,000.00	1,000.00
2564	1,000.00	1,000.00
2565	1,000.00	1,000.00
2566	1,000.00	1,000.00
2567	1,000.00	1,000.00

เกี่ยวกับหน่วยงาน นำเสนอประวัติความเป็นมา โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ผู้บริหารระดับสูงและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมการข้าว บริการประชาชน รวบรวมคลังความรู้เรื่องข้าว พันธุ์ข้าวและช่องทางร้องเรียนการทุจริต นอกจากนี้ หน้าหลัก ยังนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์และภารกิจผู้บริหาร...



R Y T 9

ต่างประเทศ

เศรษฐกิจ

หุ้น-การเงิน

การเมือง

ทั่วไป

อื่น ๆ



## นายกษ เผย ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมการประมง กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการต่างประเทศเห็นพ้องไม่ขัดต่อหลักการของ IUU

Facebook

Twitter

Line

ข่าวทั่วไป Tuesday January 30, 2024 15:28 —สำนักโฆษก

นายกษ เผย ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมการประมง กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงการต่างประเทศเห็นพ้องไม่ขัดต่อหลักการของ IUU

วันที่ (30 มกราคม 2567) เวลา 11.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมการประมง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ เห็นว่าไม่ขัดแย้งกับหลักการของ IUU ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบร่างของ ครม. ภายในระยะเวลา 1 เดือน โดยจะส่งให้สภาฯ พิจารณาร่างฯ ในสัปดาห์หน้า โดยใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 2 เดือน และจะนำเข้าสู่ ครม. อีกครั้ง



วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗

หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง > อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค > กีฬา เศรษฐกิจ > เทคโนโลยี

# โครงการส่งน้ำฯโก-ลก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยพื้นที่ปลูกข้าวนาปีบ้านโคกไทร

แชร์ แชร์ โพสต์

© 12 กุมภาพันธ์ 2567 20:52 น. สยามรัฐออนไลน์ ข่าวทั่วไป





กรมชลประทาน เดินหน้าติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกร เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล และร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์





บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 22:34

Site Value: 82,531

PRValue (x3)

247,593

หัวข้อข่าว: โครงการส่งน้ำ-ลอก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยพื้นที่ปลูกข้าวนาปีบ้านโคกไทร



โดยล่าสุด นายอภิวัฒน์ ชนะสงคราม ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก มอบหมายให้นายเสกสรรค์ แยมพราย หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ คงคุณ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด Ø 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อช่วยเหลือนพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ปี 2567 ในพื้นที่บ้านโคกไทร หมู่ที่ 4 ตำบลโฆษิต อำเภอดงไทรงาม จังหวัดนครราชสีมา